
Fjölmenningarráð Fundur 8.febrúar 2022 
Mætt: Anna, Laura, Sylwia, Aleksandra og Karólína 
Einnig sat Ólafía starfsmaður ráðsins fundinn 
Karólína ritar fundinn 
 
Dagskrá: 
 
1. Taka saman hugmyndir af tillögum og áherslum til fjölskylduráðs í málefnum íbúa af 
erlendum uppruna 
2. Önnur mál 
 
 
Ætlunin er á þessum fundi að taka saman hvað nefndin vilji leggja til á fundi með 
fjölskylduráði. 
 
Ráðið ræddi þá tillögu að sveitarfélagið bjóði starfsfólki sínu uppá íslenskukennslu á 
vinnutíma og var sammála um að þetta væri mikilvægt en spurning væri hvort það sé tillaga 
til bæjarstjórnar eða fjölskylduráðs. Karólína nefndi að líklega ætti þessi tillaga heima hjá 
Mannauðssviði bæjarins. Karólína lagði til að senda allar tillögur ráðsins beint til 
bæjarstjórnar. Anna talaði um að full vinna tillögurnar okkar, áður en við sendum það til 
bæjarstjórnar. Karólína benti þá á að tillögurnar væru þegar til, flest allar. Eftir fyrri fundi 
með fjölskylduráði. 
 
Helstu tillögur ráðsins séu: 
Íslensku kennsla, það sé í boði íslensku kennsla í Hafnarfirði. Þar sé mögulega hægt að nýta 
fjarnámskeið HÍ.  
Íslenskukennsla á vinnutíma 
Stofnun rekstur, námskeið/kynning fyrir fólk af erlendum uppruna. – Tillaga að bærinn gæti 
hjálpað MSH að skipuleggja slíkt námskeið.  
Fjölmenningarráð fengi fjárhagsheimild. Þar sem fjölmenningarráð er ekki með 
fjármagnsheimild þá sé rammi þeirra heldur þröngur og lítið hægt að leggja til í vinnu eins og 
þetta.  
Bærinn styðji börn af erlendum uppruna sem vilja fara á námskeið í móðurmáli sínu. 
Tillaga er einnig að bærinn, ráð og nefndir bæjarins, deildir og svið nýti fjölmenningarráð 
mun betra, ráðið eigi að vera ráðgefandi í málefnum fjölmenningar í bænum. Niðurstaðan 
var að skrifa tölvupóst á ráðir og nefndir og minna á okkur. Við erum er með tölvupóst sem 
ráðið á og hægt að senda á ráð og nefndir. 
Mínar síður – ennþá bara á íslensku. Ráðið vill ýta áfram og telur að það sé ekki gott að enn 
sé ekki búið að einfalda síðuna og þýða á t.d. ensku og pólsku. 
 
 
Fyrri punktar ráðsins og tillögur er ekki enn komið í gagnið. Sé í rauninni sorglegt að margir 
af þessum punktum séu margra ára gamli og ekki enn komið í gang. Rætt um að nýta þessa 
fyrri punkta okkar áfram. Ekki að reyna finna upp hjólið, halda áfram að hamra. Það sem 
ráðið veit að sé komið í vinnslu er tillaga ráðsins um bækling, Ólafía er að vinna í því. Verið 
að vinna vefsvæði með öllum helstu upplýsingum og stendur til að senda nýjum íbúum 
póstkort sem leiðir áfram á það. Ráðið bíður spennt eftir að þetta komi í gagnið.  



 
 
 
 
Sett verður sameiginlegt skjal inn á TEAMS þar sem ráðið getur samið póst sem verður svo 
sendur á ráð og nefndir. Tímaramminn er um vika, skjalið/textinn verður tilbúið þá fyrir 16. 
febrúar. Þá verði pósturinn sendur.  
 
Það kom ekkert upp undir önnur mál.  
 
Næsti fundur 1.mars kl 17.00  
 
 
 


